



ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการวันลงคะแนนเลือกตั้ง และวันประกาศผลการเลือกตั้ง  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ตามที่ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ และประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครและประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

ตามประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว ได้เปลี่ยนแปลงกำหนดการวันประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ และให้ทักท้วงหรือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ภายในห้าวันทำการนับแต่วันประกาศรายชื่อ แต่เนื่องจากวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นวันหยุดราชการ (ชดเชยวันปิยมหาราช) จึงให้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เป็นวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้การทักท้วงหรือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ครบกำหนดห้าวันทำการนับแต่วันประกาศรายชื่อ

คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ จึงให้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันลงคะแนนเลือกตั้ง และวันประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ดังต่อไปนี้

๑. วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง ดังนี้

๑.๑ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ เขตเลือกตั้งสงขลา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑.๒ หน่วยเลือกตั้งที่ ๒ เขตเลือกตั้งนครศรีธรรมราช หุ่งใหญ่ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอหุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑.๓ หน่วยเลือกตั้งที่ ๓ เขตเลือกตั้งนครศรีธรรมราช หุ่งสง ณ หน้าห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร ๓ อำเภอหุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช